

บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 / 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2565

**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ**

เมื่อสมาชิกมาพร้อมกันแล้วได้ดำเนินการเปิดประชุมเวลา 09.30 น. โดยมีนายลำพูน จันทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมี นางสาวสุดาพร ทอพิมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1.1 วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 เป็นการที่สมาชิกทำหน้าที่พิจารณาการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 วันนี้เป็นวันที่ 2 เป็นการอภิปรายแปรญัตติและพิจารณาให้ความเห็นชอบมติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ( วันที่ 15 สิงหาคม 2565 )**

เลขาฯ ได้เชิญให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองการประชุมครั้งที่แล้วอย่างเป็นเอกฉันท์

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม**

- ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

**5.1 เรื่องการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (วาระที่ 2)การแปรญัตติ**

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามประเด็นรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่

-ปรากฏว่าไม่มี-

ประธานฯ สอบถามประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ว่ามีสมาชิกท่านใดยื่นขอแปรญัตติหรือไม่

จ.ส.อ.ถนัด ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่ได้รับแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งที่ประชุมได้นัดยื่นคำแปรญัตติฯ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภานัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณา วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปนั้น บัดนี้พบว่าไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแล้วเห็นควรให้ยังคงไว้

/ตามร่าง...

ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามร่างเดิม และได้ทำหนังสือส่งรายงานการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับประธานสภา ผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา ตามหนังสือ ที่พิเศษ /2565 เรื่องขอส่งรายงานการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณพ.ศ.2566 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 3 ข้อ50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องส่งร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่แก้ไขใหม่ให้ประธานสภาเพื่อส่งให้แก่สมาชิกไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ประธานฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดสงสัยประเด็นใดหรือไม่

-ปรากฏว่าไม่มี-

ประธานฯ ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองการผ่าน วาระที่ 2 การแปรญัตติ

โดยมีผู้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 25 คน ออกเสียงได้ จำนวน 10 คน

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองการผ่านวาระที่ 2 ให้ยังคงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามร่างเดิมเอาไว้ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

### 5.2 เรื่องการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (วาระที่ 3 )

#### การพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธานฯ ตามที่ผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 และทางสภาได้พิจารณามาแล้ว 2 วาระนั้น ตอนนี้จะเป็นการพิจารณาวาระที่ 3 ซึ่งจะไม่มีกรอภิปรายใดๆ ได้กล่าวถามกับสมาชิก ว่ามีท่านใด สงสัยหรือเพิ่มเติมอะไรหรือไม่

-ปรากฏว่าไม่มี-

ประธานฯ ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองการผ่าน วาระที่ 3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โดยมีผู้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 25 คน ออกเสียงได้ จำนวน 10 เสียง

มติที่ประชุม เห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 9 เสียง.

ในหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง ผู้ที่งดออกเสียงได้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

ปลัดอบต ตามระเบียบฯเมื่อสภาฯมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ให้ประธานสภา อบต. เสนอต่อนายอำเภอ พิจารณา ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สภา อบต. มีมติเห็นชอบ

แล้วนายอำเภอจะพิจารณาอนุมัติภายใน 15 วัน ตามหนังสือชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 วันที่ 30 มิย. 2565 เรื่องชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ของอปท. เพื่อให้การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด

/โดยที่...

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก ความสงบและความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตาม  
แนวนโยบายของรัฐบาล ให้อปท.ถือปฏิบัติ และให้ส่งอำเภอจำนวน 2 ชุด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน  
หลังจาก

ประกาศใช้ข้อบัญญัติแล้ว

นายกอบตฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกที่มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566  
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สิ่งที่ต้องทำ/ดำเนินการมีมาก แต่งบประมาณเรามีไม่มาก(ปัจจุบันค่อนข้างคงที่) ต้องได้เลือก  
ที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการพัฒนาที่มองเห็นเป็นรูปธรรม ทำเพื่อพี่น้องประชาชนตำบลหนองผือเราซึ่งจะได้นำมา  
พัฒนาในงบประมาณในปีต่อไป หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน การพิจารณาเรื่องความเดือดร้อนต่างๆผม  
ขอขอบคุณทางสภาอบต.หนองผือเราที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด แบ่งจัดสรรปันส่วน  
กันตามเหตุตามผล อยู่ด้วยกันอย่างรักใคร่สามัคคีกันครับ และผมจะเร่งดำเนินการรวบรวมเอกสารนำเสนอขอ  
อนุมัติต่อนายอำเภอทำลต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติดำเนินการต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

##### 6.1 หนังสือสั่งการ/ข้อราชการ

ประธานฯ ขอเชิญท่านผู้บริหาร/ท่านปลัดฯแจ้งข้อราชการ

นายกอบต. แจ้งข้อราชการ ตามที่ไปประชุมผู้บริหารอปท.จ.เลย 1. เรื่องโครงการ”ดินแลงน้ำ” ตามระเบียบ  
มหาดไทยวิธีการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ พ.ศ.2547 ข้อ 4 ข้อ 5 ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์เมื่อ  
อปท.เห็นว่าแหล่งน้ำตื้นเขินให้ทำการสำรวจ/ปักแนวเขตลงรายละเอียด(ถ้ามีเอกสารนสล.ให้ทำตามเขต) เสนอ  
โครงการฯท่านผู้ว่าราชการจังหวัด โครงการเหมือนจัดทำทุกๆไป หลักการเหตุผล/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/การดำเนินการ/  
เป้าหมาย/ประโยชน์ที่จะได้รับ

2.เรื่องการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลฯตามนโยบายจ.เลย อบต.หนองผือเราได้จัดทำจัดหาบ่อทิ้งสิ่งปฏิกูลไว้แล้ว  
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแต่ใช้งบประมาณไม่มากอาจจะไม่สมบูรณ์แบบตามงานสาธารณสุขจะค่อยๆแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม  
ต่อไป ซึ่งผมได้ออกไปดูพื้นที่ล่าสุดก็ยังแห้งไม่มีน้ำขังแม้จะฤดูฝน ก็สงสัยเหมือนกันว่ามีมาขออนุญาตตามข้อบัญญัติการ  
กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 ของอบต.หนองผือ 1 รายแล้วแต่ไม่เห็นเขานำไปเทที่บ่อฝากท่านสมาชิกถ้ารู้เห็น  
ว่าเขานำไปเททิ้งเรียกราดให้แจ้งมาที่ผม หรือที่อบต.หนองผือได้

2.แจ้งงบอุดหนุนเฉพาะกิจปี พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 อบต.หนองผือเราไม่มีค่าง ส่วนการจะของงบประมาณงบอุดหนุน  
เฉพาะกิจปี พ.ศ.2567 จะยุ่งยากมากขึ้น ต้องมีการทำข้อตกลงกับหน่วยงานที่จะให้งบประมาณ

3.เรื่องการมอบหมายงานในหน้าที่ปลัดอบต.ให้กับรองปลัดอบต. ส่วนทางอบต.ก็จะรายงานตำแหน่ง

/สายผู้บริหาร...

สายผู้บริหารตำแหน่งว่างไปที่ก.อบต.จ.เลย เพื่อรายงานไปที่ก.กลางก็จะติดล๊อค 60 วันก่อน ถ้าเกิน 60 วัน ก็ดำเนินการตามมติก.จังหวัด

ปลัดอบต. ตามที่ได้ไปประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ของกระทรวงมหาดไทยแทนท่านนายกอบต.วันที่ 19 สค. 65 มีข้อราชการ 1.เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการเพราะเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณพ.ศ.2565

2.เรื่องการทำงานในหน้าที่ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ยิ่งในยุคดิจิทัลเรื่องความโปร่งใสสำคัญ รัฐบาลทบทวนหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน สังคมต้องการ”คนดีและคนเก่ง”มีความรู้คู่คุณธรรม

3.การทำงานตามอำนาจหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกำหนด ต้องมีการคอยกำกับกำกับไปในแนวทางที่ควรจะเป็น

4.เรื่องที่เป็นข่าวไฟไหม้ที่ผับดังจ.ชลบุรี กำชับเรื่องการเปิดสถานบริการ ดูตามความรับผิดชอบตามสถานะของแต่ละส่วนราชการเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตั้งแต่พรบ.ควบคุมอาคาร/พรบ.การผังเมือง/พรบ.สาธารณสุข เรื่องการขออนุญาตของสถานประกอบการ การค้ามนุษย์ การพนัน ต้องกำกับควบคุม

5.เรื่องภัยแล้ง ส่วนราชการสำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ประปาที่ยังมีปัญหาไม่เพียงพอ การประปาส่วนภูมิภาค/ประปาหมู่บ้าน ต้องเข้าไปดูช่วยเหลือหาทางแก้ไขปัญหา เสนอขอรับงบประมาณ

ประจำเดือนผู้บริหารท้องถิ่นจ.เลย1. ประชาสัมพันธ์โครงการ “ทหารพันธุ์ดีค่ายศรีสองรัก” ดำเนินกิจกรรมทดลองปลูกพืชปลอด พืชสมุนไพรที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระชนินธุธาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ใน  
การนี้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนเชิญชวนเข้าดูศึกษาดูงานได้

2.เรื่องการติดตามขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ (อพ.สธ.) ดำเนินกิจกรรม 7 ขั้นตอน ตั้งแต่การขอจัดตั้งฯจนถึงสุดท้ายขอพระราชทานป้ายโครงการฯ

3.เรื่องการประชุมผลสัมฤทธิ์ของกำหนดและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ มีท่านใดมีเรื่องเพิ่มเติมหรือไม่

จ.ส.อ.ถนัด เรื่องมีชาวบ้านขอเสนอต่อเติมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองฝือ 2 จุดบริเวณหนองฝือล้อมประชาชนส่วนหนึ่งคลองส่งน้ำยังไม่ถึง

/ประธานฯ...

ประธานฯ ผมเองเป็นประธานสถานีสูบน้ำฯแห่งนี้ ปีนี้ยังไม่ได้นัดประชุมกลุ่มผู้ใช้ฯ ขอบคุณท่านจ.ส.อ. ถนัด ที่นำเรื่องมาพูดคุยอีกครั้ง เมื่อคราวประชุม 2 ปีที่แล้ว ก็ขอมา(จุดครูสุพรรณิ)สายนาคา ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ให้เสนอของบประมาณไปที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง(ชลประทานฯ) คลองส่งน้ำฯจริงๆแล้วไม่ถึงบ้านหนองผือ ถึงแค่หน้าสวนผู้ใหญ่อู้อู้อ่า เผอิญมีทางหน่วยทหารมาทำต่อเติมให้

นายกอบต. จะให้ทางกองช่างออกไปสำรวจพื้นที่จริงอีกครั้งเสนอของบประมาณไปที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณท่านสมาชิกที่ช่วยสะท้อนปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาเพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนกัน ส่วนไหนที่เร่งด่วนได้รับดำเนินการให้แล้ว ม. 6 ถนนขาด ใช้ท่อ 14 ท่อน ช่วงนี้ถนนเพื่อการเกษตรจะพบปัญหามากครั้งต่อไปก็อยากแก้ไขที่เบ็ดเสร็จคงทนมากขึ้น เช่นการลงหินคลุก จุดที่น้ำกัดเซาะทางขวาอาจจะลงคสล.เป็นบางจุด ผอ.กองช่าง เรื่องต่อเติมคลองส่งน้ำหากใช้งบประมาณจำนวนมากของบประมาณไปที่กรมส่งเสริมฯแต่ทางอบต.ต้องออกแบบสำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายเอง ถ้าให้ชลประทานฯก็แจ้งไปให้ช่างมาสำรวจเพื่อประกอบเสนอของบกรมชลประทานฯเอง ส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้เดือนร้อนต้องการใช้น้ำก็มีเอกสารประจำตัว เอกสารเกี่ยวกับแปลงที่ดิน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จ.ส.อ.ถนัด แจ้งเรื่องวันที่ 26 สิงหาคม 2565 จะมีพระภิกษุทั้งอำเภอทำพิธีพร้อมท่านเจ้าคณะจังหวัดจะมาประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่ วัดใหม่เจริญธรรม จำนวน 80-90 รูป ขอเชิญร่วมงานครับ

นายกอบต. วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่วัดชัยนาทมงคลหมู่ที่ 9 ก็จะมีผ้าป่ามาจาก จ.ระยอง จะจัดทำกิจกรรมเข้าวัดฟังพระธรรมเทศนาของอบต.ด้วย ผมจะจัดทำโรงทานด้วยท่านใดสนใจเชิญร่วมงานครับ

รองปลัดอบต. แจ้งเรื่องเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ศพต.บ้านเมียงพบว่ามียาเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปากเปื่อย 3 ราย นอนที่รพ. 1 ราย พักรักษาตัวที่บ้าน 2 ราย ครุศพต.บ้านเมียงติดโควิด 2 ท่าน ท่านนายกสั่งการปิดศูนย์หยุดการเรียนการสอนชั่วคราว 1 สัปดาห์ เพื่อล้างพื้นที่ทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ) สุดาพร ทอพิมาย ผู้บันทึกการประชุม

( นางสาวสุดาพร ทอพิมาย )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

(ลงชื่อ) ลำพูน จันทอง ผู้ตรวจสอบ

( นายลำพูน จันทอง )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ